

# TEMCA ใ่วางใจศูนย์ประชุมนานาชาติพีช จัดแสดง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย



พัทยา, ประเทศไทย – เป็นอีกครั้งที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานสัมมนา และแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2562 ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย (TEMCA Forum & Exhibition 2019 Pattaya) ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “Ready to Go กล้าที่จะก้าว” โดยได้รับความสนใจจากผู้รับเหมา นักออกแบบ และผู้ที่สนใจสินค้ากว่า 5,000 ท่าน ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีการจัดนิทรรศการจากผู้ผลิต รวมถึงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการนวัตกรรมการและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้พูดคุยกับผู้ซื้อสินค้าโดยตรง ณ ห้องโถงใหญ่ของศูนย์ประชุมนานาชาติพีช

สมาคมช่างรับเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย (TEMCA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 380 องค์กร และได้มีการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งสมาคมได้ใ่วางใจให้ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชเป็นสถานที่จัดงานมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมถึง ให้สมาชิกเฟลิดเฟลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่ทันสมัย และการบริการที่ยอดเยี่ยม

รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรู๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิต

ภักดิ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรอยล์ คลิฟ ไฮเต็ล กรู๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)